

Smart News in Paper

เชียงใหม่

ปีที่ 25 ฉบับที่ 596 ปีที่ 1156 ปีแรกประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ราคา 15 บาท



พี่อ้อย-พี่ฉอดแนะนำน้องใหม่ มฟล.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนานิชาการ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของวัยรุ่นในวัยเรียน (Teen Lessons) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้เชิญ พี่อ้อย-พี่ฉอด หรือ นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และ สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา สองกูรูเรื่องความรักจาก Club Friday รายการวิทยุยอดนิยมที่ให้คำปรึกษาปัญหาความรักหลากหลายรูปแบบ เดินทางมาเปิดคลาสถึง มฟล. ตอบคำถามของนักศึกษาใหม่ที่มีความสงสัยหลากหลายด้าน รวมทั้งให้คำแนะนำว่าจะบริหารชีวิตเกี่ยวกับการเรียนอย่างไร คบเพื่อนอย่างไร และจัดการเรื่องของหัวใจอย่างไรให้ผ่านไปด้วยดีในวัยเรียน ซึ่งได้ให้ข้อคิดโดนใจเหล่าน้องใหม่ มฟล. ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,600 คน ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนานิชาการ ให้การต้อนรับ

ตลอด 2 ชั่วโมงเต็มบนเวที พี่อ้อย-พี่ฉอด ได้แนะนำน้องๆ มฟล. ในเรื่องราวต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปรับตัว การใช้โซเชียลมีเดีย การแบ่งเวลาเรียนและทำกิจกรรม รวมทั้งหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาใหม่อย่างมากมาย

ก็คือ เรื่องราวของความรัก โดยมีถ้อยความบางส่วนบางตอน ดังนี้

“สังคมในมหาวิทยาลัย เป็นเหมือนสังคมจำลองก่อนออกไปสู่โลกของการทำงานจริง เราจะเจอทั้งเพื่อนที่น่ารักและเพื่อนที่ไม่น่ารัก ตอนนี้อาจเลือกเพื่อนที่เราจะคบได้ แต่เมื่อออกไปทำงาน เราเลือกงานได้ แต่เมื่อเข้าไปทำแล้ว เราเลือกเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ สังคมในมหาวิทยาลัยจะทำให้เราค่อยๆ เรียนรู้ ได้ลองปรับตัวเข้ากับสังคมจริงที่มีผู้คนหลากหลายมากขึ้นกว่าตอนที่เรียนมัธยม” พี่อ้อย นภาพร

“ปัจจุบันเรามีอุปกรณ์สื่อสารติดตัวอยู่ตลอดเวลา มีข่าวสารพุ่งเข้ามาเรามากขึ้นเรื่อยๆ ง่ายและรวดเร็วมาก เห็นอะไรเราก็สามารถแชร์ได้ง่ายดาย อย่างข่าวนักฟุตบอลทีมหมูป่าเข้าไปติดอยู่ในถ้ำที่เชียงราย มีข่าวสารและเรื่องราวแชร์ออกมาให้เราได้อ่านมากมาย แต่พอสุดท้ายความจริงที่ปรากฏไม่ได้เป็นเหมือนที่เราแชร์ออกไปเลย ดังนั้นเป็นบทเรียนว่าเราต้องใช้วิจารณญาณสูงขึ้นในการรับและแชร์ข่าวสาร ในมหาวิทยาลัยจะมีเรื่องที่เขาเล่าว่าเต็มไปหมด เราต้องใช้สติให้มากขึ้นยุคสังคมอุดมความเห็น แม้ว่าเรายังไม่ได้ไปรู้ไปเห็นอะไรเลย แต่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ไปมากมายแล้ว” พี่อ้อย นภาพร ทั้งท้าย